



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ

คกก.โรคติดต่อฯ รับทราบแผนฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส ใน 100 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., ทีวีช่อง 5, NBT, TNN, mcot, thansettakij, brighttv, isranews, thaipbs, sondhitalk, tnn, hfocust)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมี นพ.โอภาส ปัสสดี สธ., นพ.ธงชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค และ คกก.จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างประกาศชื่อและอาการโรคติดต่ออันตราย ปรับอาการใหม่ของวัณโรคคือมีอาการหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และปรับสูตรยารักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับทราบการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน จะคิกออฟวันที่ 8 พ.ย.นี้ ที่โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี และทุกเขตสุขภาพ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และฉีดกลุ่มอายุ 18-20 ปี ช่วง ธ.ค.66 - ม.ค.67

สธ.-ภาคีเครือข่าย ประกาศร่วมมือเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., hfocust, Radio-สวท., ทีวีช่อง 5, NBT, TNN, mcot, workpointnews, thaipbs, thereporters, newtv, thecoverage, hfocust, sondhitalk, tnn, ch7, bangkokbiznews.)

- นพ.ชลน่าน รมว.สธ. เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร และรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. นพ.โอภาส ปัสสดี สธ.เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 13 หน่วยงาน พร้อมกล่าวว่า สธ. มีนโยบายยกระดับ 30 บาทอัพเกรด มุ่งยกระดับการดูแลมะเร็งครบวงจร สำหรับมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน มีประสิทธิภาพในการป้องกันถึงร้อยละ 93-95 โดยทุกหน่วยงานพร้อมร่วมมือในการเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ทั้งการรณรงค์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ และจัดการให้บริการที่เข้าถึงได้สะดวก โดยจะมีการคิกออฟฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พ.ย.นี้

ดูแลแรงงานกลับจากอิสราเอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, thereporters, ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, hfocust)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นพ.ชลน่าน รมว.สธ. มีความห่วงใยและสั่งการให้ดูแลติดตามแรงงานไทยที่ประสบกับภาวะอันตรายในอิสราเอล โดยเฉพาะในรายที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในไทย ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานหากมีปัญหาทางด้านร่างกาย ส่งให้ รพ.ในสังกัดกรมตามความเชี่ยวชาญ และหากมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจะมีกรมสุขภาพจิตดูแล เพื่อให้ทุกคนกลับสู่ภูมิสำเนาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ผลตรวจผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, ch3, pptvhd, newtv, ch7, hfocust)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผย อัย.แจ้งยกเลิกข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ออย. ตรวจพบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด หลังกรมวิทย์ฯ ทวนสอบพบเนื้อนมไม่รวมไขมันเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เข้าข่ายอาหารปลอม ทางด้านกรมวิทย์ฯ ได้มีการทวนสอบการรายงานผลการทดสอบตัวอย่างฉบับที่ R66031600791 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2566 พบว่ามีการรายงานเนื้อนมไม่รวมไขมัน คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยข้อเท็จจริงผลเป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้ยกเลิกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างฉบับดังกล่าว และออกรายงานฉบับแก้ไขลงวันที่ 24 ต.ค. 2566 ให้กับ ออย.

หลายขบวนการรักษามะเร็งติพิย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thailandplus, ThaiPBS, inn new, ThaiPost, สยามรัฐ, CH7HD, ข่าวสด, MGRonline, thairath, มติชน, CH3Plus, ejan)

- นพ.สุระ อธิบดีกรม สบส. ร่วมกับตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. และออย. แถลงผลการการหลายขบวนการรักษามะเร็งติพิย - อ่างพลังวิเศษและสรรพคุณเกินจริง โดยสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว อยู่ที่ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล โพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอการรักษารักษาโรค และข้อความอวดอ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรค ทั้งโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจให้หายขาดได้ใน 1-3 เดือน พบผู้ต้องหารวม 6 คน พร้อมแจ้งข้อหากระทำผิดกฎหมายหลายกระทง อาทิ หมอเถื่อน คลินิกเถื่อน จำหน่ายยาสมุนไพรเถื่อน ฯลฯ ตรวจยึดของกลาง 104 รายการ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, headtopics)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีการรณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ปี 2566 Together we are #GreaterThan Stroke: ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน โดยปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3 แสนราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย แนะนำประชาชนสังเกตสัญญาณเตือนด้วยตนเองตามหลักการ F.A.S.T.</p>	-
<p>วิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาโรคสะเก็ดเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MCOT, thailandplus, สำนักพิมพ์, หมอชาวบ้าน)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. กล่าวว่า อก. ได้วิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาและบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ยาทาากลุ่มสเตียรอยด์ โดยมียาที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ยาครีม Hydrocortisone acetate 1% ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อก.กับสถาบันโรคผิวหนัง และปรับปรุงลักษณะผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากรูปแบบยาเดิมๆ เพื่อช่วยเยียวยาสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะสามารถออกสู่ท้องตลาดได้เดือน ธ.ค. 2566</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, INN, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เผยว่า ได้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ สธ. ในสังกัด รพ.ศรีสะเกษ ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนไป อบจ. จำนวน 6 คนที่อยู่ในส่วนงานตติยภูมิ ให้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการแล้ว หลังจากมีคำสั่งจาก สสจ.ศรีสะเกษ ให้บุคลากรปฏิบัติราชการในหน่วยเดิม และยังเป็นบุคลากรของ สธ. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคลากรทั้งหมดรับทราบดี และพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่ง ในส่วนบุคลากรสายงานปฐมภูมิที่ประสงค์ขอถ่ายโอนไปยัง อบจ. ให้ไปปฏิบัติหน้าที่กับ อบจ. ได้เลย</p>	-
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, headtopics, thestatestimes)</p> <p>- นายมาริช ภัทรยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าและเพจบุหรีไฟฟ้าคืออะไร เผย เครือข่ายฯ ได้ทำเอกสารรายงานคู่ขนาน (Shadow Report) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงสภาพการณ์และความเป็นจริงของการควบคุมยาสูบในประเทศไทย และคาดหวังว่าผู้มีอำนาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม FCTC COP10 เพื่อให้จุดยืนของประเทศเป็นกลาง สอดคล้องกับความเป็นจริงในบริบทปัจจุบันที่ควบคุมบุหรีไฟฟ้าไม่ได้ด้วยการแบน และทำให้การควบคุมยาสูบในไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ควรช่วยกันผลักดันการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของเด็กไทย มากกว่าจะคิดแก้กฎหมายให้เกิดประโยชน์กับบริษัทบุหรี ที่ผ่านมามีใครติดกระดุมเม็ดแรกผิดไปบ้าง ก็ยังไม่สายที่จะแก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง</p>	-
<p>บทลงโทษปฏิเสธการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่นฯ</p> <p>- แชร์โพสต์จากเพจบันทึกทนายน้อย: The Little Lawyer Diary เล่ากรณีศึกษาด้านกฎหมาย เมื่อมีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ จยย.ชนแผงเหล็กกัน บอบช้ำทางสมอง ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แม้ไม่มีบาดแผลจากภายนอก แต่พยาบาลเวรซึ่งเป็นลูกจ้าง รพ.แห่งหนึ่ง ให้ผู้ช่วยพยาบาลตรวจค้นหลักฐานว่ามีบัตรประกันสังคม บัตร 30 บาท หรือบัตรประกันชีวิตหรือไม่ เมื่อไม่พบหลักฐานจึงสอบถาม จนท.อาสาสมัครมูลนิธิ ที่เป็นผู้นำส่งว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อไม่มีคำตอบ จึงปฏิเสธการรับผู้ป่วยไว้รักษา และแนะนำให้ไปรักษา รพ.รัฐ ความล่าช้าส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ศาลพิพากษาว่า รพ. ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลละเมิด ม.36 พยาบาลคดีนี้ถูกสภาการพยาบาลลงโทษพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจำนวนหนึ่งปี</p>	-